

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 07/9/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 4.925 mẫu (2.325 mẫu đơn, 2.600 mẫu gộp) cho 18.170 người và test nhanh 7.223 mẫu (6.356 mẫu đơn, 388 gộp) 7.223 người. Kết quả khẳng định có 71 ca dương tính (giảm 24 ca so ngày hôm qua). Tổng số ca dương tính: 7.638 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Những cách làm hay, mô hình sáng tạo trên được đồng chí Lê Hải Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao; đồng thời bày tỏ ấn tượng với phương châm “cao hơn một mức, nhanh hơn một bước” trong phòng, chống dịch tại Đồng Tháp.

Trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị địa phương lưu ý một số vấn đề về nền tảng cốt lõi, phương châm, phương thức, lực lượng tham gia và nội dung về tuyên truyền phòng, chống dịch. Trong đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch kết hợp với an sinh xã hội để an dân với phương châm “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ, dân đồng hành”; phát huy vai trò, lực lượng tuyên truyền cơ sở, đảm bảo thông tin đến được với nhân dân. Ngoài ra, cần nắm bắt thông tin dư luận, tâm tư, nhu cầu của người dân để kịp thời xử lý thoả đáng; đồng thời đấu tranh, phản bác và ngăn chặn thông tin, luận điệu sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã trực tiếp đến nhà để trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Minh Triết, 88 tuổi, đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khóm 3, Phường 4, thành phố Cao Lãnh và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh Liêm, 86 tuổi, đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khóm 2, Phường 4, thành phố Cao Lãnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phòng, chống dịch tại thành phố Cao Lãnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, trong đó đáng chú ý là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định; chủ động hỗ trợ, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là trong các khu phong tỏa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát địa bàn, nhất là các khu vực có nguy cơ để nhanh chóng bóc tách trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; triển khai công tác phòng, chống dịch phải đi vào thực chất, đảm bảo chặt chẽ, bám sát địa bàn để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Nhiều cách làm hay của Đoàn Thanh niên để hỗ trợ người dân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang và lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, Bí thư Tỉnh đoàn đã đến thăm, trao quà và động viên tinh thần các lực lượng tình nguyện của Đoàn Thanh niên xã tham gia cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Đoàn đã đến thăm mô hình Chợ di động, Shipper áo xanh, Shipper 0 đồng, Chuyển xe 0 đồng, tại các xã: Ba Sao, Phương Thịnh, Tân Nghĩa, Phong Mỹ. Các mô hình này được Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh triển khai rộng rãi, nhằm cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân trong điều kiện giãn cách xã hội và các chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM chia sẻ khó khăn với chính quyền và nhân dân Đồng Tháp

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi đã gửi thư đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa để chia sẻ khó khăn, đồng thời đề xuất kết nối, tổ chức các khóa đào tạo, giao lưu trực tuyến nhằm tìm kiếm, thúc đẩy các cơ hội đầu tư cho tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Nhiều đơn vị tiếp tục đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chung tay, đồng hành trong công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Tháp, Tổ chức Samaritan's Pure International Relief ủng hộ 110.000 khẩu trang y tế, 1.000 bộ đồ bảo hộ, 1.000 chai gel sát khuẩn; Mobifone tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 120.000 khẩu trang y tế; Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 500 bộ đồ bảo hộ, 2.000 găng tay, 08 thùng khẩu trang N95. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Phương án đối với hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng dịch bệnh

Nhà thầu tổ chức thi công xây dựng theo nguyên tắc “3 tại chỗ” sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động tham gia xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất khi có vắc xin (nhà thầu phải đảm bảo người lao động được tiêm vắc xin tham gia xây dựng đến khi công trình hoàn thành); được cơ quan y tế của địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ việc xét nghiệm Covid-19 cho người lao động theo định kỳ (chi phí do nhà thầu chi trả) v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Di dời hoạt động chợ Cao Lãnh đến vỉa hè đường Lý Thường Kiệt

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh vừa có thông báo về việc tạm di dời hoạt động chợ Cao Lãnh – phường 2, thành phố Cao Lãnh đến vỉa hè đường Lý Thường Kiệt kể từ lúc 12 giờ ngày 07/9/2021 cho đến khi có thông báo mới, nhằm đảm bảo tiêu độc và khử trùng khu vực chợ hiện trạng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949